



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

COMPANY REGISTRATION NO. 0107551000185
27th-30th FLOOR, SERMMIT TOWER, 159/41-44 SUKHUMVIT 21, ASOKE ROAD,
NORTH KLONGTOEY, WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL. +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6

นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้

1. ให้มีกระบวนการและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม, สังคม, บรรษัทภิบาล) เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับขององค์กร
2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการที่จำเป็น เพื่อควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ โดยกำหนดเป้าหมายของระดับความเสี่ยงเอาไว้ในระดับปานกลางหรือต่ำกว่า ทั้งนี้จะต้องติดตาม ทบทวน และประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
3. พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ในการสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ที่จะนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยได้รับการอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

-ลายมือชื่อ-

-ลายมือชื่อ-

(นายวันชัย รตินทร)

(นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง